



**DOHOME ประกาศเพิ่มทุนมูลค่า 1,981.9 ล้านบาท**  
**เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**  
**ที่ราคาเสนอขาย 26.25 บาทต่อหุ้น พร้อมนำเงินลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง**  
**ซัพPLYภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง**

8 กรกฎาคม 2564 – บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ DOHOME) ประกาศการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่าประมาณ 1,981.9 ล้านบาท โดยกำหนดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจำนวนไม่เกิน 50 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 75,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และกำหนดราคาเสนอขายที่ 26.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นส่วนลดประมาณ 2.6% ของ VWAP 15 วัน โดยราคาเสนอขายในครั้งนี้เป็นราคาที่กำหนดจากผลสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ลดการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ปรับตัวดีขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนขยายสาขาขนาดใหญ่ (L-store format) และขยายศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของสาขา รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวสำหรับโอกาสการลงทุนอื่น ๆ ในอนาคต

นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร กล่าวว่า “นับตั้งแต่ที่ DOHOME เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 เราสามารถสร้างการเติบโตทางรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ผ่านการขยายสาขาทั้งขนาดใหญ่ (L-store) และขนาดเล็ก (Dohome-To-Go) การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จาก House Brand Products การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถกระจายสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ลดการพึ่งพิงเงินกู้



จากสถาบันทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต”

“บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ลงทุนขยายสาขาขนาดใหญ่ (L-store format) และลงทุนขยายศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของสาขาในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มสูงขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง”

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมยุรีย์ สีทา ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 062-197-6688 Email: IR@dohome.co.th

การเผยแพร่เอกสารนี้อาจมีข้อจำกัดตามกฎหมายในบางประเทศ ผู้ที่ได้รับเอกสารนี้ต้องตระหนักถึงข้อจำกัดดังกล่าวและศึกษาข้อจำกัดนั้นโดยละเอียด เอกสารเผยแพร่ที่มีได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้อัด ทะเบียน หรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ต่อ ประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้จะไม่ถูกเผยแพร่และไม่ควรเผยแพร่หรือส่งไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย